



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 7-9-2014

Chúa nhật 23 Thường niên

Lời được người anh em

LỜI CHÚA: Mt 18, 15-20

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

SUY NIỆM

Trong cộng đoàn Hội Thánh, các Kitô hữu là anh chị em của nhau (Mt 23,8) và là anh chị em với Đức Kitô nhờ biết thi hành ý Cha trên trời (Mt 12, 48-50). Thế nhưng Hội Thánh vẫn có người lỗi phạm. Đời sống của họ nghịch với đòi hỏi của đức tin. Chúng

(xem tiếp trang 2)

Lễ nhậm chức giám mục giáo phận Mỹ Tho của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

(30 tháng 08 năm 2014)

Ngày 30.08.2014, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Mỹ Tho đã hân hoan chào đón vị tân Giám mục Mỹ Tho về nhận giáo phận trong bầu khí trang trọng và sốt mến. Từ sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng nhạc của đội kèn tây giáo xứ Fatima tại khuôn viên Nhà thờ Chánh toà đã vang lên rộn rã, thúc giục mọi người quy tụ về Nhà chung, để chuẩn bị chào đón vị Chủ chăn mới của giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chánh toà giáo phận Mỹ Tho ngày 26-07-2014. Từng đoàn người từ các giáo xứ tấp nập đổ dồn về đây. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, quý chủng sinh, cùng với các bạn trẻ làm hàng rào danh dự đón tiếp trước cổng Toà Giám mục.



Lúc 05g00, phái đoàn giáo phận Mỹ Tho gồm cha Tổng đại diện, quý cha Quản hạt, Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, và đại diện các hội đoàn của giáo phận đã lên đường đến Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để đón Đức cha Phêrô. Lúc 08g30, xe chở Đức cha Phêrô về đến Mỹ Tho cùng với phái đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn.

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp linh mục quản xứ Dải Gaza

WHĐ (30.08.2014) – Hôm qua, thứ Sáu 29-08, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho linh mục George Hernandez, gốc Argentina, quản xứ tại Dải Gaza, một cuộc tiếp kiến riêng. Trong buổi tiếp, Đức Thánh Cha cho biết ngài luôn ở gần bên những người đang chịu đau khổ tại miền đất đang bị chiến tranh tàn phá này.



Trong 45 phút yết kiến, vị linh mục đồng hương Argentina thuộc Tổng giáo phận Giêrusalem đã trình bày với Đức Thánh Cha về các hoạt động cứu trợ của Toà Thượng phụ Giêrusalem đối với những nạn nhân chiến cuộc: các giáo xứ và các trường Công giáo mở rộng cửa tiếp đón những người tị nạn đã mất hết nhà cửa trong cuộc xung đột gần đây.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã kết thúc vào ngày 26 tháng Tám vừa qua, sau bảy tuần lễ phe Hamas tấn công bằng phi đạn vào lãnh thổ Israel

và cuộc trả đũa bằng không kích của quân đội Israel vào lãnh thổ Palestine. Cuộc xung đột đã để lại hơn 2000 chết, phần lớn là người Palestine và nhiều nạn nhân trong số đó là trẻ em.

Theo Portland Trust (tổ chức phi lợi nhuận, cổ võ sự ổn định và hoà bình giữa Palestin và Israel bằng việc phát triển kinh tế, hiện đảm nhận

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ta không thể lạnh lùng khi thấy anh em mình sa ngã, bởi lẽ tất cả chúng ta làm nên một thân thể. Chúng ta mang vết thương của nhau. Bài Tin Mừng hôm nay gọi cho thấy thái độ ta phải có trước một người lầm lỗi.

Trước hết, phải mạnh dạn góp ý. Chỉ ai yêu thực sự mới dám góp ý thẳng thắn. Nhiều khi chúng ta chỉ dám nói sau lưng. Nhiều khi chúng ta không đủ can đảm góp ý. Vì sợ người khác giận mình, vì sợ mất một số quyền lợi hay vì sợ chính mình bị góp ý. Góp ý xây dựng là một dấu chỉ yêu thương, chứ không phải là đi tìm cọng rơm trong mắt người.

Nhưng phải biết cách góp ý. Cần giữ sự kín đáo và tôn trọng nhau. Nếu người sai lỗi cứ bướng bỉnh, cố chấp, thì nên đem theo vài người nữa, không phải để gây áp lực, nhưng để cho thấy tính khách quan hơn. Nếu họ vẫn không chịu nghe, thì phải đưa ra cộng đoàn. Nếu họ cũng không chịu nghe cộng đoàn, thì phải chấp nhận thái độ tự cô lập của họ.

Như thế góp ý có nhiều giai đoạn. Cần tế nhị, kiên nhẫn, yêu thương, vì Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất, tuy Ngài cũng không muốn có gương xấu xảy ra.

Góp ý là một bổn phận của yêu thương, nhưng bản thân tôi cũng cần được góp ý. Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn có khả năng ngồi lại để góp ý cho nhau, trong giáo xứ, trong gia đình và từng nhóm nhỏ. Chúng ta cần yêu thương để dám góp ý, cần khiêm tốn để được góp ý. Có khi chúng ta quen sống trong bầu khí chịu đựng nhau, giữ kẽ, dĩ hoà vi quý. Như thế là duy trì một sự trì trệ kéo dài.

Mong sao mau đến ngày các Kitô hữu trên thế giới ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất đồng và trở nên hiệp nhất như ý Chúa muốn.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa có người bạn thân là Ladarô,
Chúa cũng coi các môn đệ là bạn hữu.
Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn
để nâng đỡ con trên đường đời.

(xem tiếp trang 3)

Giáo hội tại Tây Ban Nha: Hai thay đổi lớn trong hàng giáo phẩm

WHĐ (28.08.2014) – Hàng giáo phẩm Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha vừa có hai thay đổi lớn. Đức hồng y Rouco Varela, năm nay 78 tuổi và là một nhà lãnh đạo rất có thể giá, đã từ nhiệm Tổng giám mục Madrid theo quy định của Giáo luật.

Trong hai mươi năm làm giám mục Madrid, Đức hồng y Rouco Varela là người bảo vệ tuyệt vời cho gia đình. Ngài đặc biệt nổi tiếng về việc chống lại chính sách của chính phủ Zapatero. Ngài đã thành công trong việc vận động số đông dân chúng chống lại những cải cách của chính phủ xã hội như hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới và thông qua luật phá thai.

Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức hồng y Varela, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra – người lãnh đạo Tổng giáo phận Valencia từ năm 2009 – thay thế. Đức Tổng giám mục Carlos năm nay 69 tuổi, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ngài đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Salamanca và Giám đốc Viện cao đẳng về Khoa học tôn giáo; ngài cũng là chủ tịch Ủy ban



Giám mục giáo sĩ (của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha).

Thay thế Đức Tổng giám mục Osoro Sierra trong chức vụ Tổng giám mục Valencia là đương kim Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera. Đức hồng y Llovera sẽ rời Vatican và trở về lại Tổng giáo phận Valencia, sinh quán của ngài. Trước khi được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI gọi về Roma vào năm 2008, ngài đã lần lượt là giám mục của các giáo phận Avila, rồi Granada và Toledo. Đức hồng y Llovera đã nhiều lần lên tiếng phê phán thái độ tầm thường hoá việc rước lễ, và chống lại những lạm dụng trong phụng vụ. Ngài hứa sẽ đẩy mạnh một chương trình huấn luyện quy mô về phụng vụ. ■

(Vatican Radio)

Giáo lý chuẩn bị của Đại hội thế giới các Gia đình

Trang web của *Đại hội thế giới các Gia đình lần thứ VIII* đã công bố các bài Giáo lý chuẩn bị và các tài liệu dành để dạy cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Mười bài giáo lý dùng làm nền tảng cho chương trình của Đại hội, đề cập đến các chủ đề:

- (1) Được tạo dựng để hưởng niềm vui;
- (2) Sứ mệnh của tình yêu;
- (3) Ý nghĩa tính dục của con người;
- (4) Hai người nên một;
- (5) Xây dựng tương lai;
- (6) Mọi tình yêu đều mang lại hoa trái;
- (7) Ánh sáng trong thế giới u tối;
- (8) Một mái ấm cho trái tim mang thương tích;
- (9) Người Mẹ, Người thầy, Gia đình: Bản chất và vai trò của Hội Thánh;
- (10) Chọn sự sống.

Các bài giáo lý chuẩn bị đóng một

vai trò chính trong các *Đại hội thế giới các Gia đình*. Giáo phận đứng ra tổ chức Đại hội có trách nhiệm soạn thảo các bài giáo lý này - đây là tập hợp những gì người Công giáo tin, về mục đích của con người, về hôn nhân và gia đình. Các bài giáo lý này dành cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Ngoài ra cũng có sẵn các tài liệu soạn riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 với chủ đề "*Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào*".

Muốn tải về nội dung chi tiết phần tài liệu (*tiếng Anh*) để dạy trẻ em và thanh thiếu niên, xin truy cập trang web chính thức của Đại hội tại địa chỉ:

<http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/catechesis/> ■

Thánh Địa lại vui mừng đón tiếp khách hành hương



WHĐ (29.08.2014) – Sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza được Israel và Hamas ký kết lúc 18g hôm thứ Tư 26-08 có hiệu lực, các vị Bản quyền Giáo hội tại Thánh Địa đã lại lên tiếng mời những người hành hương tới Thánh Địa: “Chúng tôi luôn vui mừng chào đón các bạn”.

Đức Giám mục William Shomali, Giám mục phụ tá Jerusalem, đã đưa ra lời phát biểu hoan nghênh việc chấm dứt chiến sự: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng cuộc chiến khốc liệt tại Gaza đã được tuyên bố kết thúc”.

Đức cha Shomali nói: “Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại với các bạn rằng hành hương đến Thánh Địa là an toàn”; và ngài còn thêm: “Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy đến thăm vùng đất thân yêu đang bị xé nát này. Ngay lúc tình hình chiến sự đang căng thẳng nhất, chúng tôi cũng thấy nhiều người hành hương can đảm từ nơi xa đến để đi theo bước chân Chúa Giêsu”.

Ngài kết luận: “Chúng tôi luôn rất vui mừng chào đón các bạn và gặp các bạn nơi miền đất của Chúa Cứu chuộc chúng ta”.

Trang nhất của tờ L'Osservatore Romano ra ngày 28-08 chạy dòng tít: “Súng đã im tiếng - sau năm mươi ngày giao chiến, Israel và Hamas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn”.

Tuy nhiên, nhật báo của Vatican cũng đưa ra bản tổng kết “bi thảm” của cuộc xung đột: 2.138 người Palestine thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Phía Israel có 69 người thiệt mạng, trong đó có năm thường dân. Các cuộc không kích của quân đội Israel đã phá hủy 17.000 ngôi nhà ở Gaza, làm cho 100.000 người phải đến ở nơi tạm cư. ■

(Zenit)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp linh mục quản xứ Dải Gaza

việc giám sát nền kinh tế Palestine), cuộc xung đột vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề các nhà máy điện và đã dẫn đến “tình trạng ở mức độ nghiêm trọng” đối với các vấn đề về nước uống, điều kiện vệ sinh môi trường và cá nhân con người, cụ thể là 40% người dân không có nước sạch để dùng.

Trong bản phúc trình ngày thứ Tư vừa qua, Portland Trust cho biết 15 trong 32 bệnh viện ở Gaza đã bị phá hủy và 9 bệnh viện phải đóng cửa. Ủy ban Độc lập về Nhân quyền cho biết có 60.000 căn nhà đã bị thiệt hại một phần hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Hội đồng Kinh tế Palestine về Phát triển và Tái thiết ước tính chi phí tái thiết nhà cửa và cơ sở hạ tầng có thể đến hơn 1,7 tỉ đôla.

Phát biểu với Radio Vatican phát thanh bằng tiếng Ý, linh mục Hernandez nói được yết kiến Đức Thánh Cha là một “đặc ân” – nhưng không phải là lần đầu, vì “trong lúc chiến cuộc diễn ra, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn gần gũi chúng tôi”.

Vị thừa sai Argentina này nói Đức Thánh Cha luôn khuyến khích cộng đoàn Công giáo bé nhỏ “hãy trở nên muối đất ở miền đất Gaza”. Cha cho biết đã đặc biệt xúc động bởi sứ điệp chúng từ Kitô giáo của Đức Thánh Cha. Vị linh mục này nói người Công giáo ở Gaza được kêu gọi cách riêng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô ngay trên mảnh đất Chúa đã nhận làm quê hương, “mảnh đất đã chứng kiến Chúa chịu đau khổ, chịu chết... nhưng cũng lại được thấy Người sống lại”.

Cha Hernandez nói với Radio Vatican rằng giáo dân của ngài hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng Israel và Palestine sẽ được kéo dài. “Hãy nhìn xem cả hai dân tộc đang chịu đau khổ!”, cha nói. “Các bạn cần hiểu điều này: với chiến tranh, chẳng có ai là kẻ chiến thắng. Không một ai! Bên nào cũng phải chuốc lấy hậu quả, cách này hay cách khác. Cuối cùng, chẳng ai thu được lợi từ chiến tranh, tất cả chúng ta đều mất mát. Mong sao Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta khởi sự lại từ đầu”.

Để xây dựng một nền hoà bình lâu dài, cha Hernandez nói, cần phải lấy công lý mà kiến tạo hoà bình. “Hoà bình đòi phải biết hy sinh, và điều đó có thể thực hiện được”.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Dù chúng con có nhiều điểm khác biệt, nhưng xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu.

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau thật tình, chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui, nâng nhau dậy khi vấp ngã, phấn khởi trước những thành công, khích lệ trước một cố gắng nhỏ, và nhất là thẳng thắn góp ý cho nhau, để cùng nhau tiến bộ.

Lạy Chúa, xin mở rộng vòng tay con, để có thể đón nhận những người bạn mới.

Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con.

Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ.

Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn là khiêm nhường nhận lãnh.

Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình,

mà còn là lắng nghe người khác.

Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài, nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Cha Hernandez tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người trên khắp thế giới đã sát cánh với cộng đoàn của ngài trong những tuần lễ khó khăn vừa qua – nhất là với các bệnh nhân “những người đã dâng mọi đau khổ để cầu nguyện và nài xin Chúa ban hoà bình”.

Cha cho biết các giáo dân Gaza luôn nhớ đến những người cầu nguyện cho mình, trong Thánh lễ, lúc lần hạt Mân côi và khi châu Thánh Thể. “Tôi muốn nhân dịp này nói lời cảm ơn các bạn và xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn”, cha nói.

Cha Hernandez đã yết kiến Đức Thánh Cha sau khi ngài đến Toà Thượng phụ Latinh Giêrusalem gặp gỡ các vị chức trách tại đây vào hôm thứ Tư 27-08. ■

(Theo Zenit)

Lễ nhậm chức giám mục giáo phận Mỹ Tho...

Ngài bước xuống xe trong tiếng chuông Nhà thờ Chánh toà đổ vang, những tràng pháo tay giòn giã cùng những nụ cười rạng rỡ của mọi người. Cha quản đốc Nhà thờ Chánh toà Giacôbê Hà Văn Xung đã chào đón vị Chủ chăn mới tại cửa Nhà thờ, trao thánh giá cho ngài hôn, và bình nước thánh để ngài rảy trên những người hiện diện.

Sau khi rảy nước thánh, Đức cha Phêrô tiến vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể trong khi cộng đoàn hát: “Đây lòng Chúa ái tuất”. Sau đó, quý cha rước Đức cha qua Toà Giám mục để nghỉ ngơi, và chuẩn bị phẩm phục bắt đầu thánh lễ.

Lúc 9g20, tại phòng khách Toà Giám mục, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli và quý giám mục, Đức cha Phêrô đã đặt tay lên Sách thánh và hứa trung thành với sứ vụ mới.

Ngay sau đó, đoàn đồng tế –gồm 18 giám mục và các linh mục trong Ban Tư vấn giáo phận Mỹ Tho, quý cha Tổng đại diện, bề trên các dòng tu, giám đốc Đại chủng viện– tiến vào Nhà thờ cùng với lời hân hoan ca tụng Chúa của cộng đoàn phụng vụ trong “Ca khúc hồng ân”.

Đồng tế với Đức cha Phêrô là quý Đức cha: Phaolô Bùi Văn Đọc, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Lôrenxô Chu Văn Minh, Cosma Hoàng Văn Đạt, Tôma Vũ Đình Hiệu, Giuse Đặng Đức Ngân, Giuse Nguyễn Văn Yến; Giuse Nguyễn Chí Linh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giuse Châu Ngọc Tri, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giuse Trần Văn Tiểu, Giuse Trần Văn Toàn, Giuse Đinh Đức Đạo, Tôma Nguyễn Văn Trâm, và đặc biệt, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; cùng với khoảng 230 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách, và khoảng 1.200 tín hữu.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Gioan Trần Phước Cường - niên trưởng linh mục đoàn - công bố tông thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại giảng đài. Sau lời công bố long trọng, cha chủ lễ Phaolô Phạm Đăng Thiện làm biên bản theo quy định của giáo luật trước sự chứng kiến của Ban tư vấn.

Tiếp theo, cha quản đốc Nhà thờ Chánh toà cùng với các đại diện của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đến trước cung thánh bày tỏ lòng tôn kính vâng phục đối với vị chủ chăn giáo phận. Sau đó từng người tiến lên chào Đức tân Giám mục trong tâm tình yêu thương và kính trọng.

Thánh lễ tiếp tục với Kinh Vinh Danh. Với ý lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng, các bài đọc nói về ơn gọi của người môn đệ Chúa. Khi Chúa trao ban cho ai một sứ vụ, Ngài cũng ban ơn và ở cùng người ấy.

Dựa trên bài Tin Mừng theo thánh Gioan (20, 19-23) thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi Người sống lại. Đức cha chủ tế trình bày hai hình ảnh của Giáo hội: một Giáo hội khép kín, co cụm trong sợ hãi và một Giáo hội mở ra cho sứ vụ. Đức cha khẳng định: “Chắc chắn Đức Giêsu Phục sinh không muốn chúng ta hiện diện ở đây như là một Giáo hội co cụm trong sợ hãi. Ngài muốn chúng ta hiện diện như một Giáo hội mở ra, một Giáo hội lên đường cho sứ vụ. Sứ vụ đó là sứ vụ phổ quát của Giáo hội toàn cầu và chúng ta có trách nhiệm thi hành sứ vụ phổ quát ấy trong Giáo hội địa phương của mình... trong sự hiệp thông chặt chẽ với Giáo hội toàn cầu và với Đức Thánh Cha Phanxicô, đáng kể vị thánh Phêrô”.

Đức cha Phêrô cũng nói về sứ vụ mới mà ngài vừa lãnh nhận, đó vừa là một vinh dự vừa là một trọng trách. Vì thế, ngài xin quý Đức giám mục tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với ngài trong sứ vụ mới. Ngài cũng nói lên tâm tình tri ân đến từng thành phần trong Giáo hội mà ngài đã từng phục vụ.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Phêrô bày tỏ mong ước mọi thành phần dân Chúa cộng tác với ngài trong tình hiệp nhất, yêu thương, để trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ cùng nhau xây dựng giáo phận thân yêu này thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, và hiến thân cho sứ vụ. Đức cha cũng ước mong mọi người mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần để hăng say loan báo Tin mừng bình an và sự tha thứ của Chúa cho mọi người.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nói lời chúc mừng Đức Tân Giám mục Mỹ Tho và giáo phận Mỹ Tho trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp theo là lời chúc mừng và tâm tình của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt cho các giám mục Việt Nam. Với tư cách là người tiền nhiệm, Đức cha Phaolô đã nhắn nhủ quý linh mục giáo phận Mỹ Tho tích cực cộng tác với vị tân Giám mục giáo phận để giúp cho giáo phận ngày một thăng tiến hơn.



Cuối cùng, thay mặt cho toàn giáo phận, cha Tổng đại diện Phaolô tri ân quý Đức Tổng giám mục, quý Đức cha, quý cha, và toàn thể quý khách đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho giáo phận Mỹ Tho trong ngày vui trọng đại này. Cha Tổng đại diện cũng không quên cảm ơn Đức hồng y Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo đã gửi thư chúc mừng ngày hồng ân của giáo phận Mỹ Tho. Trong dịp này, cha Tổng đại diện cũng đã tri ân Đức Tổng giám mục Phaolô, 15 năm hết lòng hy sinh, hiến thân, phục vụ để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài cũng nhắc đến ưu tư hàng đầu của Đức Tổng giám mục là giáo dục đức tin cho dân Chúa, và việc đào tạo linh mục, chủng sinh và tạo điều kiện cho các tu sĩ nam nữ hiến thân trong sứ vụ truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc sau khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể của Đức cha Phêrô.

Thánh lễ hôm nay đánh dấu một chặng đường mới của giáo phận Mỹ Tho trong sự quan phòng của Thiên Chúa, với một vị chủ chăn hiền lành và khiêm tốn. Thật ý nghĩa, ngày nhậm chức Giám mục giáo phận của Đức cha Phêrô cũng là ngày kỷ niệm 34 năm thụ phong linh mục của ngài.

(WHD biên tập từ giaophanmytho.net)